



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

4 ตุลาคม 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 4 ต.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 9,930 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,618,499 ราย หายป่วยเพิ่ม 12,336 ราย หายป่วยสะสม 1,493,007 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 97 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 109,748 ราย ฉีดวัคซีนรวม 54,869,411 โดส

สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 235,697,731 ราย เสียชีวิต 4,815,465 ราย รักษาหาย 212,554,581 ราย ประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 27 ประเด็นที่น่าสนใจ ได้แก่ **สิงคโปร์** ติดโควิดพุ่งเกือบ 3,000 คน อยู่ระหว่างพิจารณาการปรับมาตรการตามแนวทางอยู่ร่วมกับไวรัส เน้นหลักการป้องกันเบื้องต้น **เมอร์ค (Merck)** บริษัทยาและเวชภัณฑ์รายใหญ่ เตรียมขออนุมัติใช้ยาเม็ดต้านโควิด molnupiravir ในสหรัฐฯ หลังผลการทดลองทางคลินิกขั้นสุดท้าย พบลดป่วยเข้าโรงพยาบาล ลดเสียชีวิต 50% **มาเลเซีย** อนุมัติให้ใช้วัคซีนโควิด-19 ของซิโนแวคแก่ผู้ที่มีอายุระหว่าง 12-17 ปีได้

### ประเด็นสำคัญ

#### 1. ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ นร.-เยาวชน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ข่าวสด มติชน ไทยรัฐ ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ ไทยโพสต์ ข่าวสด มติชน workpointtoday sanook

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในนักเรียนอายุ 12-17 ปี ที่จะเริ่มวันที่ 4 ต.ค. นี้ ว่า วัคซีนไฟเซอร์ที่นำไปฉีดได้รับการรับรองจากอย. เช่นเดียวกับองค์การอนามัยโลก และมีการฉีดในประเทศอเมริกาและยุโรป โดยการฉีดวัคซีนต้องดู 2 อย่างคือ ประสิทธิภาพและความปลอดภัย ซึ่งผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ยังเชื่อว่ามีประโยชน์มากกว่าผลข้างเคียง ส่วนเรื่องกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ สธ.ได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญว่า ในเด็กหญิงสามารถฉีด 2 เข็มได้ ส่วนเด็กผู้ชายจะให้ฉีด 1 เข็มก่อน และเก็บข้อมูลภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ แต่เชื่อว่าจะไม่น่าจะมีปัญหา ขณะนี้ยังไม่มีการฉีดวัคซีนที่อนุญาตให้ใช้ต่ำกว่าอายุ 18 ปี ทั้งนี้ ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบไม่ได้อันตรธานหายไปเอง แต่หากไม่ฉีดจะเพิ่มความเสี่ยงติดเชื้อและแพร่เชื้อให้คนในครอบครัว ย้ำว่าผู้ปกครองไม่ต้องกังวลใจ ยังเชิญชวนให้เด็กและผู้ปกครองมารับวัคซีนเพื่อสร้างความปลอดภัย

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน)

-นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า ศธ.เตรียมพร้อมคิกออฟ ฉีดวัคซีนให้นักเรียนในวันที่ 4 ตุลาคม โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯเป็นประธาน ที่โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ เขตห้วยขวาง กทม. มีนักเรียนที่แจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีนประมาณ 3.61 ล้านคน จากจำนวนนักเรียนทุกสังกัด 5,048,081 คน คิดเป็น 71.67% ส่วนที่ยังไม่ยื่นความประสงค์ คาดมาจาก 3 สาเหตุ คือ 1.มีนักเรียน นักศึกษาที่เป็นกลุ่มเปราะบาง มีโรคประจำตัว ได้รับวัคซีนไปก่อนแล้ว 2.นัดฉีดวัคซีนอื่นแล้ว และ 3.ยังกังวลที่จะฉีดวัคซีนอยู่ ศธ.จะเร่งทำความเข้าใจต่อไป ระหว่างนี้มีผู้ปกครองและนักเรียนแจ้งความประสงค์ยินยอมรับวัคซีนมากขึ้นเรื่อยๆ คาดว่าจะมีมากถึงร้อยละ 80 และจะเร่งผลักดันให้ครูที่ยังไม่ได้รับวัคซีนประมาณ 20% ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มตามสูตรที่รัฐบาลกำหนด ควบคู่ไปกับการฉีดวัคซีนให้นักเรียนด้วย หากเด็กและครูได้รับวัคซีนครบทุกคน จะช่วยให้เปิดเรียนรูปแบบออนไลน์ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 1 พฤศจิกายนนี้

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน ผู้จัดการ เดลินิวส์)

-สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีบุตรหลานในวัยเรียน 1,089 คน พบว่า 75.44% เห็นด้วยในการฉีดวัคซีนให้เด็กนักเรียน โดยมี 61.43% พร้อมให้บุตรหลานฉีดวัคซีน ส่วน 26.17% ขอรอดูก่อน และ 12.40% ไม่พร้อม ทั้งนี้ 64.72% เชื่อมั่นในประสิทธิภาพวัคซีน ขณะที่ 46.74% คิดว่าการฉีดวัคซีนมีผลดีมากกว่าผลเสีย ส่วน 40.96% คิดว่าผลดีผลเสียพๆ กัน ส่วน 12.30% คิดว่ามีผลเสียมากกว่า สำหรับความกังวลคือเรื่องอาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีน 77.59% ผลข้างเคียงในระยะยาว 9.42% ความรับผิดชอบกรณีมีอาการผิดปกติ 62.08% ประสิทธิภาพของวัคซีน 61.89% สุขภาพร่างกายก่อนเข้ารับวัคซีน 47.20% ดังนั้น การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของการฉีดวัคซีน รวมถึงวิธีการปฏิบัติตัวก่อนและหลังรับวัคซีน และข้อมูลอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น กระทรวงสาธารณสุข จะช่วยลดความกังวลได้

#### 2. การรับวัคซีนเข็ม3

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ข่าวสด ผู้จัดการ แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน ผู้จัดการ เดลินิวส์ ไทยรัฐ สยามรัฐ ฐานเศรษฐกิจ แนวหน้า โพสต์ทูเดย์ ศูนย์ข่าวแปซิฟิก จส.100 nationtv. Innnews pptvhd36 tnnthailand)

- ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก CVC กลางบางซื่อ ระบุ ผู้ที่รับวัคซีน SINOVAC ครบ 2 เข็ม ก่อน

31 กรกฎาคม 2564 จากศูนย์ฉีดหรือ รพ.อื่นๆ ทุกแห่ง ต้องการรับวัคซีน เข็มกระตุ้น (Booster dose) AstraZeneca สามารถจองคิวฉีดผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ เริ่ม 7 ต.ค.2564 เวลา 09.00 น. #ไม่รับ WALK IN เริ่มฉีดวันที่ 9-31 ต.ค.2564 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เวลา 09.00-17.00 น. ทุกวัน เข้าฉีดที่ประตู 2, 3, 4 #ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้มีการฉีดวัคซีนเข็ม 3 ให้ผู้ที่ฉีดวัคซีนเชื้อตายครบ 2 เข็มช่วง พ.ค. ค่อนข้างเยอะ และได้ประกาศให้ผู้ที่ฉีดครบ 2 เข็มหลังจากวันที่ 15 มิ.ย. เข้ารับวัคซีนเข็มที่ 3 ได้ ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องได้รับการบูสเตอร์โดส มีประมาณ 2 ล้านกว่าคน ขณะนี้ฉีดไปแล้วประมาณ 1 ล้านกว่าคน เชื่อว่ายังไม่ต้องฉีดเข็ม 4 ในปีนี้ เพราะมีข้อมูลว่าภูมิคุ้มกันอยู่ได้นานอยู่ 3-6 เดือน

### 3. เตรียมขาย ATK ราคาถูก

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ข่าวสด มติชน ผู้จัดการ ไทยรัฐ ไทยโพสต์ แนวหน้า สยามรัฐ สยามกีฬา ) เว็บไซต์ (ข่าวสด มติชน ไทยโพสต์ โพสต์ทูเดย์ กรุงเทพธุรกิจ ผู้จัดการ ประชาชาติธุรกิจ แนวหน้า สยามรัฐ amarintv. workpointtoday newtv.thestandard tnthailand)

- ญ.ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ รองผอ.องค์การเภสัชกรรม (อก.) กล่าวถึงการจัดซื้อชุดตรวจ ATK เพื่อจำหน่ายประชาชนในราคาเหมาะสม ว่า ในระยะแรกอก.จัดหา 2 ล้านชุด เป็นผลิตภัณฑ์ ATK ที่ได้รับการรับรองจาก อย. คาดว่าจะจำหน่ายได้วันที่ 18 ต.ค.นี้ ราคาชุดละ 40 บาท ซึ่งต่ำกว่าราคาท้องตลาดขณะนี้ค่อนข้างมาก หากมีความต้องการเพิ่มขึ้น อก.จะจัดหาเพิ่มเพื่อนำมาจำหน่ายต่อไป อีกทั้งในอนาคตจะจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์ด้วย ทั้งนี้ สามารถหาซื้อได้ที่ร้านขายยาอก.ทั้ง 8 สาขา

### 4. วัคซีนโมเดอร์นาไม่ส่งตามกำหนด

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ข่าวสด มติชน เดลินิวส์ ไทยโพสต์ บางกอกโพสต์) เว็บไซต์(มติชน ข่าวสด แนวหน้า คมชัดลึก กรุงเทพธุรกิจ ประชาชาติธุรกิจ sanook thebangkokinsight pptvhd36 nationtv.

-บ.ซิลลิค ฟาร์มา แถลงการณ์ชี้แจงเรื่องการเปลี่ยนแปลงกำหนดการในการส่งมอบวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา โดยสรุปดังนี้

1. เนื่องจากเราให้ความสำคัญสูงสุดเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพของวัคซีน เพื่อให้มั่นใจว่าวัคซีนที่จะนำเข้ามาเป็นไปตามมาตรฐานด้านการผลิต คุณภาพ และความปลอดภัย นอกจากนี้ สถานการณ์ความต้องการวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกยังมีสูงกว่ากำลังการผลิตวัคซีนอย่างมาก 2.การเปลี่ยนแปลงกำหนดการส่งมอบวัคซีนในครั้งนี้ อยู่นอกเหนือการควบคุมของแซดพี เทอร่าพิวติกส์ บริษัท กำลังทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด และพยายามหาทางเลือกอื่นๆ ที่จะทำให้สามารถส่งมอบวัคซีนโควิด-19 ของโมเดอร์นาให้แก่ประชาชนไทยโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยหนึ่งในแนวทางนั้น คือการจัดหาวัคซีนจากแหล่งผลิตอื่น 3.กำหนดการล่าสุดที่ได้รับแจ้ง คาดว่าจะเริ่มส่งมอบวัคซีนครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน และทยอยส่งมอบทุกสัปดาห์ต่อเนื่องกัน สัปดาห์ละประมาณ 1-3 แสนโดส สำหรับวัคซีนส่วนที่เหลืออีก 6.8 ล้านโดส ซึ่งได้ลงนามในสัญญาการจัดหาวัคซีนแล้วนั้น คาดว่าจะสามารถส่งมอบได้ในไตรมาสแรกของปี 2565 สำหรับวันส่งมอบบริษัทจะแจ้งให้ทราบภายหลังจากวัคซีนที่เตรียมจัดส่งให้แก่ประเทศไทยได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

### 5. พบการระบาดใน 7 จังหวัดภาคใต้

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ )

-สำนักงานป้องกันควบคุมโรค 12 รายงานว่า ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างพบผู้ป่วยรายใหม่จำนวนมาก โดยวันที่ 3 ตุลาคม มีผู้ติดเชื้อรวม 2,176 คน พบมากที่สุด จ.ยะลา 783 คน รองลงมา จ.นราธิวาส 442 คน จ.ปัตตานี 412 คน จ.สงขลา 353 คน จ.ตรัง 88 คน จ.สตูล 51 คน และ จ.พัทลุง 47 คน ที่น่าวิตกมากคือ 4 จังหวัด ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา มีผู้ป่วย 1,990 คน สูงติดต่อกันทุกวัน ผู้ป่วยส่วนมากกระจายไปสู่ครอบครัวและในชุมชน

-นายธนวัฒน์ พูนศิลป์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การพบผู้ป่วยโควิดใน 4 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างจำนวนมาก จะกระทบโครงการหาดใหญ่แลนด์บ็อกซ์พลัส และด่านนอกแลนด์บ็อกซ์ที่จะรองรับนักท่องเที่ยวไทยและมาเลเซีย

### 6. นำเข้าตัวเลือกการรักษาโควิด-19

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ไทยโพสต์)

-ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับสมาคมวิชาชีพและสถาบันทางการแพทย์ แถลงถึงการนำเข้า จัดสรร และกระจายตัวเลือกการรักษาโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ไปสู่สถานพยาบาลต่าง ๆ โดยบริษัท โรช ไทยแลนด์ จำกัด ได้ให้ความร่วมมือในการเร่งจัดหาผลิตภัณฑ์ยารักษาในกลุ่มภูมิคุ้มกันลบล้างฤทธิ์ หรือยาโมโนโคลนอล แอนติบอดี เพื่อใช้รับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดในปัจจุบันและในอนาคต และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเลือกการรักษาที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยงที่โรคจะดำเนินไปสู่อาการรุนแรง ส่วนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะทำการศึกษาวินิจฉัยในประเทศไทย ความร่วมมือในครั้งนี้ จะมีส่วนช่วยลดภาระงานของแพทย์ด่านหน้าที่กำลังทำงานอย่างหนัก รับมือกับวิกฤตผู้ป่วยล้มระบบสาธารณสุข ภาวะเตียงเต็ม และจำนวนผู้ป่วยอาการรุนแรงหรือเสียชีวิตที่ประเทศกำลังเผชิญอยู่

### 7. ภูมิคุ้มกันหมู่กันโควิดไม่ได้

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ข่าวสด แนวหน้า)

-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชาจุลชีววิทยาภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>จู่ๆ โปสต์เฟซบุ๊ก ความว่า ภูมิคุ้มกันหมู่ไม่สามารถใช้ได้กับโรคโควิด-19 ได้ สิงคโปร์ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 80% โรคก็ยิ่งระบาดอยู่ อีสุราเอลก็เช่นเดียวกันแต่ความรุนแรงของโรคลดน้อยลง ไวรัสเองยังเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ ที่จะหลบหลีกต่อระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์ สิ่งที่สำคัญทุกคนจะต้องมีภูมิต้านทานถึงแม้จะไม่สมบูรณ์ ภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นเกิดได้จากการติดเชื้อหรือการได้รับวัคซีน และเมื่อมีการติดเชื้อเมื่อมีภูมิต้านทาน อาการก็จะน้อยลงหรือไม่มีอาการ ในอนาคตการพัฒนาการรักษาหรือลดอาการของโรค จะช่วยเสริมการลดความรุนแรงลง เราจะอยู่ด้วยกันกับไวรัส เช่นไวรัสทางเดินหายใจชนิดอื่น และต่อไปโรคนี้อาจจะเป็นในเด็ก และมีอาการน้อย ไม่สามารถกวาดล้างให้หมดไปได้ ทุกคนควรได้รับวัคซีนให้มีภูมิต้านทานเกิดขึ้น ลดความรุนแรงของโรค</p> <p><b>8. เตือนรวมกลุ่มทำกิจกรรมทางการเมือง</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(ข่าวสด สยามกีฬา) เว็บไซต์(มติชน)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองเตรียมการจัดกิจกรรมทางการเมือง ในวันที่ 6 ต.ค.นี้ ว่า ตามข้อกำหนดของศบค. จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม ยังคงเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่รวมกลุ่มคนมากกว่า 50 คนขึ้นไป เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 ได้ หากจะมีมาตรการใดๆ ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จะต้องเป็นผู้ออกประกาศในส่วนนี้ เพราะในบางกรณีก็มีข้อยกเว้นได้ ทั้งนี้หากจะมีการจัดกิจกรรมที่เกิดความเสี่ยง การรวมตัวของคนหมู่มาก ก็ขอให้ทุกคนเคร่งครัดในการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่าง และหมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งสัมผัสกับสิ่งของ</p> <p><b>9. เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีน</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.เดลินิวส์ ไทยรัฐ</p> <p>- พนักงานสอบสวน สภ.ปากน้ำชุมพร ได้รับแจ้งจากวัดพิชัยาราม อ.เมือง จ.ชุมพร ว่า พบพระลูกวัด มรณภาพอยู่ในกุฏิ จากการสอบถามเจ้าอาวาสวัดท้ายางกลาง ทราบว่า พระมหาพายุ อายุ 35 ปี ป่วยเป็นโรคหัวใจ เดินไกล ๆ จะมีอาการหอบเหนื่อยง่าย ไปฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเข็มที่ 2 เมื่อวันที่ 1 ต.ค. หลังฉีดอาการยังปกติ มีการโพสต์ในเฟซบุ๊กของตนเอง มีญาติโยมเข้ามาแสดงความเป็นห่วงจำนวนมาก รุ่งเช้าวันที่สามหลังฉีด ชาวบ้านนำอาหารมาถวายพบว่ามรณภาพแล้ว</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์(โพสต์ทูเดย์ มติชน)</p> <p>- ที่วัดธรรมเกษตร หมู่ 7 ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก สามี พร้อมด้วยบุตรสาว และญาติ นำศพนางเฮียง แสงอ่วม อายุ 76 ปี มาตั้งบำเพ็ญกุศลเป็นคืนแรก ท่ามกลางความเศร้าโศกของครอบครัว เนื่องจากญาติเชื่อมั่นว่าสาเหตุการเสียชีวิตมาจากการฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกาเข็มที่ 2 เพราะก่อนหน้านี้นางเฮียงยังมีสุขภาพแข็งแรงเป็นปกติ แม้มีโรคประจำตัวคือเบาหวานและไขมันในเส้นเลือด แต่รับประทานยาควบคุมโรคดังกล่าวตามปกติ โดยจะไปยื่นหนังสือขอรายละเอียดที่ สปสข. เขต 2 พิษณุโลกในวันที่ 4 ตุลาคม</p>	
<p><b>ประเด็นอื่น ๆ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยโพสต์ ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ มติชน คมชัดลึก ผู้จัดการ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวอิศรา สำนักข่าวไทย tnthailand thebangkokinsight)</p> <p>- สปสข. ขวนฉีดวัคซีนให้วัดใหญ่ศรีคูกับวัดชินโควิดเว้นระยะห่าง 2 สัปดาห์ ช่วยลดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงของโรคหากเกิดติดเชื้อโควิด โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ ย้ำยังมีวัคซีนเหลืออีก 4 ล้านโดส เพราะปีนี้จัดมาเป็นพิเศษ 6.4 ล้านโดส แต่ฉีดไปแล้ว 2 ล้านโดส เปิดให้ฉีดไปจนถึงสิ้นปีนี้ พร้อมเพิ่มกลุ่มเป้าหมาย</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ผู้จัดการ กรุงเทพธุรกิจ ไทยโพสต์</p> <p>- กรมทรัพย์สินทางปัญญาเผยนักประดิษฐ์คิดค้นคนไทย ยื่นจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรโควิด-19 แล้ว 207 คำขอ เป็นการประดิษฐ์สำหรับใช้ต้านไวรัส ฆ่าเชื้อ ตรวจหา ป้องกันเชื้อ และสารสกัดฟ้าทะลายโจร รับผิดชอบแล้ว 28 คำขอ พบ สวทช. ยื่นคำขอมากที่สุด ตามด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คาดแนวโน้มยื่นจดเพิ่มต่อเนื่อง</p>	
<b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b>	
<p><b>ปฏิรูปเขตสุขภาพที่ 1-4-9-12</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ไทยรัฐ)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวว่ารัฐบาลมีนโยบายในการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการสุขภาพที่ดีมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรมใน 5 ด้าน ได้แก่ การจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขโรคไม่ติดต่อ ผู้สูงอายุ ระบบหลักประกันสุขภาพและการปฏิรูปเขตสุขภาพโดยนำร่อง 4 เขตสุขภาพ ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 1, 4, 9 และ 12 เริ่มจากเขตสุขภาพที่ 9 ซึ่งมีความพร้อม มีการปรับระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยชุมชน/ภาคี/อปท.มีส่วนร่วม มีจุดคัดกรองสุขภาพ 9,041 แห่ง ครอบคลุมทุกตำบล ทุกจังหวัด ช่วยเพิ่มการเข้าถึงระบบคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น ด้านการป้องกันและดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อ สำหรับประชาชนและผู้ป่วยด้วยระบบ H4U กับ 3 หมอ ลดกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ลดผู้ป่วยรายใหม่ และลดการใช้จ่าย</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>น้ำท่วม</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(มติชน) เว็บไซต์ (ผจก., ไทยรัฐ, thailandplus, prd, thejournalistclub, mcot, newtv, bangkokbiznews, posttoday )</p> <p>-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค มีความห่วงใยประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุเตี้ยนหมู่ จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังภัยสุขภาพ เช่น การจมน้ำ ไฟฟ้าดูด ไฟฟ้าช็อต และสัตว์มีพิษกัดต่อย เป็นต้น ที่น่าห่วงคือ การจมน้ำ ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่พบมากที่สุด คำแนะนำเพื่อป้องกันการจมน้ำในช่วงน้ำท่วม ให้ยึดหลัก "4 ห้าม 4 ให้" โดย 4 ห้าม ได้แก่ 1.ห้ามหาปลาในช่วงน้ำไหลหลาก 2.ห้ามดื่มสุราแล้วลงเล่นน้ำ เนื่องจากจะเสี่ยงเกิดตะคริวได้สูง รวมทั้งหากเมาสุรา จะทำให้เสียการทรงตัวและไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 3.ห้ามเดินผ่านหรือขับรถฝ่ากระแส น้ำท่วมเพราะระดับน้ำเพียง 6 นิ้ว จะทำให้รถเสียหลักและล้มได้ และ 4.ห้ามเด็กเล็กลงเล่นน้ำ อาจพลัดตกหรือถูกน้ำพัดได้ สำหรับ 4 ให้ 1.ให้อพยพไปยังพื้นที่สูง หนีรับออกจากพื้นที่ในกรณีเกิดน้ำท่วม 2.ให้สวมเสื้อชูชีพ หรือนำอุปกรณ์ที่ลอยน้ำได้ติดตัวไปด้วย 3.ให้เดินทางเป็นกลุ่ม เพื่อช่วยเหลือกันเวลาฉุกเฉิน 4.ให้ติดตามข้อมูลข่าวสาร สภาพอากาศตามประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์สำนักข่าวไทย, nationtv, thailandplus</p> <p>-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ได้ส่งทีมวิศวกรรมการแพทย์ฉุกเฉินหรือเอ็มเสิร์ท จากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 จ.นครราชสีมา และศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 จ.ราชบุรี เข้าฟื้นฟูสถานพยาบาลที่ถูกน้ำท่วมจากพายุเตี้ยนหมู่ ได้แก่ รพ.บำเหน็จณรงค์ รพ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ และรพ.สต.อีก 6 แห่งใน จ.นครราชสีมา โดยซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค เครื่องมือทางการแพทย์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ให้กลับมาใช้งานได้ในระยะเวลานับวันเร็ว ทำให้สถานพยาบาลสามารถเปิดบริการ OPD, ER และห้องจ่ายยา ห้องผ่าตัด ICU ทันตกรรม หน่วยจ่ายกลาง ฯลฯ ได้ทันทีหลังน้ำลด พร้อมสั่งการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพทั้ง 12 เขตเตรียมพร้อมให้การช่วยเหลือตลอด 24 ชม.</p>	
<p><b>ตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า)</p> <p>-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผย กรมวิทยาศาสตร์ฯ จัดทำตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย ฉบับปีพ.ศ. 2564 (Thai Herbal Pharmacopoeia 2021) หรือ THP 2021 ซึ่งมีความพิเศษคือได้บรรจุโมโนกราฟใหม่ของข้อกำหนด และมาตรฐานวัตถุติดภักยาที่เป็นพันธุ์พื้นเมืองของไทย ทั้งข้อกำหนดการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ การหาปริมาณสารสำคัญและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลผ่าน Mobile Application ชื่อว่า "Thai Herbal Pharmacopoeia" ทั้งระบบ Android และ iOS หรือทางเว็บไซต์สำนักยาและวัตถุเสพติด www.bdn.go.th/th/home ทั้งนี้ THP 2021 เป็นตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย ประกอบด้วย ข้อกำหนดมาตรฐานทั้งด้านเภสัชเวทและพฤกษศาสตร์และด้านเคมี-ฟิสิกส์ รวมถึงข้อมูลด้านความปลอดภัย ขนาดการใช้ยาเบื้องต้น และการเก็บรักษาของยาสมุนไพร ซึ่งได้รับการยอมรับสำหรับการอ้างอิงตามกฎหมายในประเทศไทย</p>	
<p><b>จัดอันดับหน่วยงานตอบโต้ Fake News</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์ กระจก 8 หน้า</p> <p>-ก.ดิจิตตา จัดอันดับ 10 หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบยืนยัน Fake News เร็วที่สุด เพื่อลดความสับสนของประชาชน โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อยู่ในอันดับที่ 4 ใช้ระยะเวลาในการตอบกลับภายใน 19 นาที มีการตอบกลับ 95% และกรมการแพทย์ เป็นอันดับ 10 ใช้เวลาตอบกลับใน 1 ชม. 58 นาที ตอบกลับ 95.75%</p>	
<p><b>Sunday Night Blues</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (pptvhd)</p> <p>-Sunday Night Blues เป็นความรู้สึกเศร้าหรือกังวลว่าช่วงเวลาของวันอาทิตย์กำลังจะหมดไป และกังวลกับการที่ต้องไปทำงานในตอนเช้าวันจันทร์ เป็นความกังวลไปล่วงหน้ากับภาระงานที่จะเกิดขึ้น ซึ่งภาวะนี้ไม่ได้จัดเป็นความผิดปกติทางจิตวิทยา แต่ก็ปฏิเสธในทันทีไม่ได้เหมือนกัน เพราะภาวะ Sunday Night Blues อาจหมายถึงปัญหาบางอย่างที่ตัวคุณกำลังเผชิญอยู่ สังเกตอาการได้จากนอนไม่หลับหรือนอนหลับยาก เพราะต้องการใช้เวลาวันอาทิตย์ให้มากที่สุด, หงุดหงิดง่าย, รู้สึกกังวลเมื่อนึกถึงวันจันทร์, เศร้า หรือไม่สดใสรุ่งเรือง, รู้สึกกระสับกระส่าย ส่วนแก้ปัญหาหากมีอาการหนักในช่วงคืนวันอาทิตย์ ทำได้ตั้งนี้วางแผนเพื่อรับมือกับสิ่งที่กังวล, ลดการแจ้งเตือนเรื่องงานในวันหยุดเพื่อการพักผ่อนและใช้เวลาพักผ่อนอย่างเต็มที่, กำหนดงานอดิเรกในวันหยุด, สนทนาแลกเปลี่ยนความรู้สึกกับเพื่อนร่วมงานที่สนิท แต่ถ้าทำแล้วยังรู้สึกว่าการไม่ดีขึ้น ควรไปปรึกษาจิตแพทย์ เพื่อคลายความกังวลและรับการรักษาอย่างถูกวิธี</p>	
<p><b>รพ.ยอมรับผิดพร้อมแจ้งสาเหตุปล่อยคนไข้รอนานจนเสียชีวิต</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ข่าวสด</p> <p>-จากกรณีรพ.รามาธิบดีแจ้งสาเหตุการเสียชีวิตหลังพาสามีไปรักษาใน รพ.แห่งหนึ่ง จ.ปราจีนบุรี แต่ไม่ได้รับการรักษาจนเสียชีวิต หน้าห้องฉุกเฉินในเวลาต่อมา ทาง ผอ.รพ.กบินทร์บุรี ออกมาชี้แจงพร้อมยอมรับผิด ระบุสาเหตุที่รักษาล่าช้าว่า ผู้ป่วยรายนี้เสียชีวิตด้วยอาการโรคเลือดออกทางเดินอาหาร หลังจากพิจารณาเบื้องต้นแล้วให้เข้ารับการรักษาที่ห้องอายุรกรรมชาย ซึ่งก่อน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เข้าแอดมิทต้องผ่านการคัดกรองโรคโควิดก่อน จึงให้รอด้านนอก เนื่องจาก รพ.มีคนไข้ติดเชื้อโควิดมาตรวจรักษาจำนวนมาก จนท.พยาบาลต้องดูแลคนไข้เพิ่มมากขึ้น จึงทำให้คนไข้ต้องรอนาน ทาง รพ. รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ดังกล่าว พร้อมรับผิดชอบและขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิต พร้อมเยียวยาครอบครัวเต็มที่ และจะกำชับ จนท. ติ๊กผู้ป่วยฉุกเฉินอุบัติเหตุให้เคร่งครัดการปฏิบัติหน้าที่</p>	